
9. október 2019 
kl. 8.15 

Fundargerð Foreldraráðs Fífusala 

 

Erla Stefanía boðaði foreldraráð á fund og var hann fimmti fundur ársins. Fundurinn var settur kl. 

8.15. 

Mætt voru Sigurlaug, Helgi og Þóra. Erla Stefanía forfallaðist en Elva og Margrét deildarstjóri á Hlíð 

sátu fyrir hönd leiksskólans.   

Elva fór yfir starfsmannamál en mikið er enn um frí og veikindi svo leikskólinn hefur þurft að auglýsa 

eftir fleiri starfsmönnum.  

Völuappið verður kynnt á leikskólafundinum fimmtudaginn í næstu viku en Elva fór stuttlega fyrir það 

og notkunarmöguleikana.  

Fundi lauk kl. 8.40 og ákveðið að boðað yrði til næsta fundar með tölvupósti.  

 

Fundargerð ritaði Helgi Már Jósepsson 

 

 

 

 

 

 


